



ที่ ศก ๐๐๒๓.๓/ว ๔๔/๕๒

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภออุชัน และกันทรลักษ์

ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษแจ้งว่า คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ก.พ.ป) ได้จัดทำมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ โดยความร่วมมือจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เพื่อให้เป็นมาตรฐานกลาง ให้ทุกหน่วยงานใช้ร่วมกันในการประเมินคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกแห่ง ใช้ในการประเมินตนเองเมื่อสิ้นปีการศึกษา

ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษจะนิเทศ กำกับ ติดตาม การประเมินตนเอง ซึ่งแจ้งแนะนำแนวทางการประเมินและพัฒนาสถานศึกษา เพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษาบรรลุ มาตรฐานดังกล่าว จังหวัดศรีสะเกษ จึงขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภออุชัน และอำเภอ กันทรลักษ์ แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เพื่อแจ้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านสนามสามัคคี องค์การบริหารส่วนตำบลโสน อำเภออุชัน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเสาชงชัย องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชงชัย อำเภอกันทรลักษ์ เปรียบรับการนิเทศ ติดตาม ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ที่ ศธ ๐๒๑๑๐/๑๒๕๕ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ที่แนบมาพร้อมนี้



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
โทร./โทรสาร ๐-๔๕๖๑-๓๗๘๖
ผู้ประสานงาน นางสาวขวัญสุดา พรรณา ๐๘๒ ๑๕๕ ๖๙๖๗





ที่ ศธ ๐๒๑๑๐/๑๒๙๕

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ
ถนนรัตนวงษา อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐

๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง การนิเทศ ติดตาม การจัดการศึกษาปฐมวัย จังหวัดศรีสะเกษ
เรียน ท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ

ด้วยคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ก.พ.ป) ได้จัดทำมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ โดยความร่วมมือจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เพื่อให้เป็นมาตรฐานกลางให้ทุกหน่วยงานใช้ร่วมกัน ในการประเมินคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกแห่งใช้ในการประเมินตนเอง เมื่อสิ้นปีการศึกษา

ในการนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษจะนิเทศ กำกับ ติดตาม การประเมินตนเอง ซึ่งแจ่งแนะนำแนวทางการประเมินและพัฒนาสถานศึกษา เพื่อให้การดำเนินงานของสถานศึกษาบรรลุมาตรฐานดังกล่าว จึงขอความอนุเคราะห์ท่านแจ้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านสนามสามัคคี องค์การบริหารส่วนตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเสาชงชัย องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชงชัย อำเภอกันทรลักษ์ เตรียมรับการนิเทศ ติดตาม ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางวัชรกาญจน์ คงพูล)

ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

โทรศัพท์ ๐ ๔๕๖๑ ๔๐๑๗

โทรสาร ๐ ๔๕๖๑ ๔๐๑๙